

# กอน.เคาะลอยตัวราคาน้ำตาลทราย หวังเริ่มใช้ต.ค.นี้พร้อมเปิดเสรีนำเข้า

ผู้จัดการรายวัน 360 - “กอน.” เคาะ  
เดินหน้าลอยตัวราคาน้ำตาลทราย  
อิงตลาดโลกหวังเริ่มใช้ได้ในช่วง  
ต.ค.นี้ เพราะช่วงจังหวะดีราคา  
ใกล้เคียงตลาดโลก พร้อมยกเลิก  
ระบบโควตา แต่กำหนดสำรองเพื่อ  
ความมั่นคงหรือ Food Security  
และเตรียมเปิดนำเข้าเสรีป้องกันการ  
ขึ้นราคาของผู้ผลิตในประเทศ

นายสมชาย หาญหิรัญ ปลัด  
กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยหลัง  
การประชุมคณะกรรมการ  
อ้อยและน้ำตาลทราย (กอน.) ว่า กอน.  
ได้เห็นชอบหลักการการปรับโครงสร้าง  
ราคาน้ำตาลทรายที่จะนำไปสู่การ  
ลอยตัวราคาอิงตลาดโลก และยกเลิก  
ระบบโควตาน้ำตาลทรายที่เดิมกำหนด  
โควตา ก.ข. และ ค.ไว้แต่จะกำหนด

ปริมาณน้ำตาลทรายในประเทศไว้ดูแล  
ผู้บริโภครือ Food Security เท่านั้น  
ซึ่งคาดว่าจะนำไปสู่การนำร่องปฏิบัติ  
ได้ภายใน ต.ค.นี้ตามมติคณะรัฐมนตรี  
(ครม.)

“หลักการดังกล่าวจะนำไป  
รายงานต่อบราซิลเพื่อยืนยันว่าไทย  
ได้ดำเนินการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม  
อ้อยและน้ำตาลทรายตามที่ได้  
ตกลงไว้ จากก่อนหน้าที่บราซิลได้ยื่น  
คำร้องต่อองค์การการค้าโลก (WTO)  
กล่าวหาไทยอุดหนุนอุตสาหกรรม  
อ้อยและน้ำตาลทรายซึ่งตัวแทนและ  
ทีมกฎหมายของไทยจะมีการเดินทางไป  
ยังบราซิล 6-8 มี.ค.เพื่อให้ข้อมูล  
กับบราซิลเนื่องจาก 10 มี.ค.บราซิล  
อาจหยิบยกประเด็นดังกล่าวมาพูด  
คุยได้” นายสมชายกล่าว

นายสมศักดิ์ จันทรวงทอง เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการ อ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) กล่าวว่า ก่อนนี้มีมติเห็นชอบในหลักการ ร่วมกันที่จะนำไปสู่การลอยตัวราคา น้ำตาลทรายโดยเป็นราคาอ้างอิงตลาด โลกที่จะนำเอาราคาตลาดโลกเฉลี่ยของ เดือนที่ผ่านมานำมาคำนวณราคาหน้า โรงงานเพื่อกำหนดรายได้เข้าระบบ ขณะที่กระทรวงพาณิชย์จะทำหน้าที่ กำหนดราคาขายปลีกที่อิงราคาตลาด โลกดังกล่าวที่จะต้องดูแลไม่ให้เกิด การเอาเปรียบผู้บริโภค

“คงเป็นหน้าที่กระทรวงพาณิชย์ ที่จะใช้กฎหมายในการดูแลไม่ให้ เอาเปรียบผู้บริโภครวมถึงการยกเลิก ให้นำน้ำตาลทรายเป็นสินค้าควบคุมเพื่อ นำไปสู่การลอยตัว ซึ่งหากพิจารณา

จากราคาตลาดโลกขณะนี้แล้วราคา น้ำตาลทรายที่จะนำไปสู่การลอยตัวจะ ใกล้เคียงกับปัจจุบันยกเว้นว่าน้ำตาล ตลาดโลกพุ่งพรวดก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง ซึ่งขณะนี้ถือเป็นจังหวะที่ดีที่สุดแล้ว ที่จะลอยตัวราคาน้ำตาลเพราะราคา ใกล้เคียงกับปัจจุบัน พร้อมกันนี้ยัง จะมีการเปิดให้มีการนำเข้าน้ำตาลทราย แบบเสรีเพื่อป้องกันไม่ให้อำนาจใน ประเทศสูงเกินไปถ้าสูงก็จะมี การนำเข้าถ่วงดุลได้” นายสมศักดิ์กล่าว

นอกจากนี้ได้เห็นชอบที่ยกเลิก ระบบจัดสรรปริมาณน้ำตาลที่กำหนด เป็นโควตา ก. (บริโภคในประเทศ) โควตา ข. (ส่งออกผ่าน บ.อ้อย และน้ำตาลทรายไทย (อนท.) และ โควตา ค. (ส่งออกที่เหลือ) แต่จะ กำหนด Food Security ไว้เพื่อไม่ให้ ขาดแคลนในประเทศที่จะกำหนดไว้ ช่วงตั้งแต่ปิดหีบจนนำไปสู่การเปิดหีบ ใหม่โดยเน้นแต่ละเดือนจะต้องมี น้ำตาลทราย.